

หรือวัดหนองขุ่นแห่งนี้แล้ว ชาวบ้านเกิดความทุกข์ยาก  
เรื่องใดก็จะขอให้หลวงพ่อดำช่วยขจัดปัดเป่าทุกข์ให้  
และมักจะสำเร็จจึงเป็นที่นับถือของชาวบ้านตั้งแต่อดีต  
จนถึงปัจจุบัน



### ประวัติเจ้าอาวาสวัดชัยศรีพัฒนาราม

พระมหาสันต์ ปิติวาสโน เจ้าอาวาสวัดชัยศรีพัฒนาราม  
ตำบลหนองขุ่น อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดชัยนาทบรรพชา  
วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓ อุปสมบท วันที่ ๖  
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ พัทธสีมาวัดบ่อแร่ ตำบลบ่อแร่  
อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดชัยนาท

พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอดำรงวิทยะ

พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นเจ้าอาวาสวัดชัยศรีพัฒนาราม

พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอดำรงวิทยะ

(ลาออกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕)

### ประวัติ วัดชัยศรีพัฒนาราม(วัดหนองขุ่น)

ตั้งอยู่หมู่บ้านหนองขุ่น เลขที่ ๑๑ หมู่ ๑ ตำบล  
หนองขุ่น อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดชัยนาท ได้รับอนุญาตตั้ง  
วัด เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๓ เดิมเป็นวัดตั้งแต่  
โบราณแต่เพราะเกิดสงคราม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๐๐ จึงเป็นวัด  
ร้างและทรุดโทรม จนกระทั่ง ประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๐ ขุน  
วาปีนปรีชา(เล็ก เอี่ยมล่อ) เป็นกำนันตำบลหนองขุ่น ซึ่ง  
เป็นผู้นำของชาวบ้าน และขุนวาปีนปรีชาผู้นี้ มีอาคมขลัง  
เก่งในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ริเริ่มสร้างวัดขึ้นใหม่  
จากที่ร้าง ซึ่งต่อมาเจ้าแก้งโรงไม้ในตลาดวัดสิงห์ ชื่อพานิช  
(ชิว) นามสกุล ศรีชัย ช่างของเจ้าแก้งได้ถูกหมาบ้ากัด จึงให้  
ท่านขุนไปรักษา เมื่อรักษาหายแล้ว เจ้าแก้งผู้นี้ได้ให้สินจ้าง  
เป็นรางวัลในการรักษาแต่ท่านขุนไม่รับ แต่ชักชวนให้เจ้า  
แก้งมาช่วยกันสร้างวัด ฉะนั้นวัดนี้จึงได้รับการอุปถัมภ์จาก  
เจ้าแก้งชิว โดยให้ไม้จากโรงเลื่อยของตัวเองเป็นจำนวนมาก  
จนกระทั่งพ.ศ. ๒๕๑๓ ลูกชายของเจ้าแก้งชิว (นาย  
ศักดิ์สิทธิ์ ศรีชัย) ได้เป็นผู้ติดต่อขออนุญาตให้วัดมีทะเบียน  
ถูกต้องทางการปกครอง ในการตั้งชื่อวัดจึงได้ปรากฏคำว่า  
“ชัยศรี” เพื่อเป็นการยกย่องนามสกุลของเจ้าแก้งชิว  
ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือ พระพุทธรูปนามว่า “หลวงพ่  
องค์ดำ” ความเป็นมาของพระพุทธรูปองค์นี้คือ เมื่อสร้าง  
วัดขึ้นมาแล้ว ไม่มีพระพุทธรูปประจำวัด สมภารวัดคือ  
พระอธิการศรี สิริสุทโธ พร้อมชาวบ้านได้เดินทางไปขอ  
พระพุทธรูปองค์นี้มาจากวัดปากคลองมะขามเฒ่า ซึ่งเป็น  
พระพุทธรูปที่อยู่บนหอประชุมเก่า เหตุที่เรียกหลวงพ่อดำ  
ดำนั้นเพราะได้ลงรักสีดำไว้อย่างเดียวมิได้ทำการปิดทอง  
เมื่อได้อัญเชิญหลวงพ่อดำมาประจำที่วัดชัยศรีพัฒนา  
ราม



แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี

ณ วัดชัยศรีพัฒนาราม ตำบลหนองขุ่น  
อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดชัยนาท

จัดทำโดย  
เทศบาลตำบลหนองขุ่น



## การอาบน้ำมนต์น้ำเพ็ญ

ในหนึ่งปีจะนิยมทำ ในวันเพ็ญเดือน ๑๒ แต่ที่พิเศษที่สุดคือการอาบน้ำมนต์น้ำเพ็ญในวันที่พระจันทร์เต็มดวง



## สระพระแม่ธรณี



พระแม่ธรณี มีปรากฏในพุทธประวัติความว่า เมื่อครั้งพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงผจญกับเหล่าพวกพญามารทั้งหลาย พญามารได้ออกอุบายต่างๆ นานา เพื่อให้พระพุทธองค์ทรงเกิดกิเลสตัณหา แต่พระพุทธองค์ทรงไม่ยินดียินร้าย และในครั้งนั้นเองพระแม่ธรณีทรงแสดงปาฏิหาริย์ปราบเหล่าพญามารโดยทรงบีบมวยผมให้น้ำไหลออกมาท่วม พวกพญามารทั้งหลายให้พ่ายแพ้ไป



## แผนที่การเดินทาง



## หลวงพ่อดำ



หลวงพ่อดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพบูชาของชาวตำบลหนองขุ่นและละแวกใกล้เคียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

## ประเพณีกินข้าวต้มยา



ชาวบ้านมีความเชื่อว่า กินข้าวต้มวัดท่านจันแล้วจะหายจากโรคร้ายเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง จึงกลายเป็นประเพณีกินข้าวต้มมาจนทุกวันนี้ โดยจะมีงานในวันขึ้น ๑๔-๑๕ ค่ำ เดือน ๔ และวันขึ้น ๑๔-๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี ชาวบ้านก็จะมาช่วยทางวัดทำข้าวต้มตั้งแต่ช่วงเวลา ๐๒.๐๐ น. เป็นต้นไป



## ประวัติวัดท่านจัน

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖ หมู่ ๓ บ้านท่านจัน ตำบลหนองซุ่น สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นปี พ.ศ. ๒๓๔๓ ภายในบริเวณวัดมีสิ่งที่น่าสนใจได้แก่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นแทนหลวงพ่ोजันซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกที่ก่อตั้งวัดท่านจัน โดยพระพุทธรูปมีนามว่า “หลวงพ่ोजัน” ชาวหนองซุ่นและบริเวณใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือ มีงานนมัสการปิดทองเป็นประจำทุกปี ปีละ ๒ ครั้ง ตรงกับวันขึ้น ๑๔-๑๕ ค่ำ เดือน ๔ และ ๑๔-๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ในงานมีการหุงข้าวต้มเลี้ยง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า กินข้าวต้มวัดท่านจันแล้วจะหายจากโรคร้ายเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง จึงกลายเป็นประเพณีกินข้าวต้มมาจนทุกวันนี้ และมีการปิดทองรอยพระพุทธรูป อีกทั้งมีพระนอนหลวงพ่อมหานครให้สักการบูชา อีกด้วย

ต้นสำโรงใหญ่ขนาด ๔ คนโอบอายุกว่าร้อยปีอยู่บริเวณหน้าวัดจากคำบอกเล่าว่าหลวงพ่ोजันอดีตเจ้าอาวาสเป็นคนปลูกต้นสำโรง ชาวบ้านจะเก็บลูกสำโรงไปกราบไหว้บูชา เพราะเชื่อว่าจะปราศจากภัยอันตราย ปัจจุบันไม่มีผลสำโรงให้พบเห็นเพราะจะมีผู้เก็บไปบูชาจนหมด



แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี

ณ วัดท่านจัน ตำบลหนองซุ่น  
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

จัดทำโดย  
เทศบาลตำบลหนองซุ่น





### งานของวัดที่จะต้องทำเป็นประจำทุกปี

๑. งานนมัสการทำบุญปิดทองหลวงพ่ोजันหลวงพ่อชื่น และปิดทองรอยพระพุทธบาท ในวันขึ้น ๑๔-๑๕ ค่ำ เดือน ๔ และวันขึ้น ๑๔-๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี
๒. วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของทุกปี ทำบุญให้แก่อดีตเจ้าอาวาส



### พระนอนหลวงพ่อมหานคร



มีลักษณะเป็นพระนอน (พระพุทธไสยาสน์) เป็นที่เคารพของหมู่บ้านต้นจันและบริเวณใกล้เคียง

### มณฑปรอยพระพุทธบาท



### ต้นสำโรงอายุกว่าร้อยปี



ต้นสำโรงใหญ่ขนาด ๔ คนโอบอายุกว่าร้อยปีอยู่บริเวณหน้าวัด โดยคำบอกเล่าว่าหลวงพ่ोजันเจ้าอาวาสองค์แรกเป็นคนปลูก และผลสำโรงที่หล่นจากต้นชาวบ้านจะเก็บลูกสำโรงไปกราบไหว้บูชา เพราะเชื่อว่าจะปราศจากภัยอันตราย



